



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว1039

วันที่ 25 ธันวาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2558

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันอังคารที่
22 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงแรมตุ้มโฮม
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

มติที่ประชุม เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงแรมตุ้มโฮมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2548**

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว โดยมีมติให้แก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์
การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548 ข้อ 6 (2) ให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ.2547 คือ 2/3 ของจำนวนคณะกรรมการที่มาประชุมในวันนั้น

**ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558**

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมของการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 90 ให้ทุกหน่วยงานผ่านเกณฑ์ โดยให้ผลิตผลเพียงร้อยละ 10
2. ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก เป็นร้อยละ 50 และให้ทำหนังสือแจ้งไปยังแต่ละหน่วยงาน
3. ให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างและสิ่งไหนที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
4. บทสรุปผู้บริหารควรสรุปสารสนเทศที่เกี่ยวข้องว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และควรระบุสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

**ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2558**

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ในการประเมินผลการดำเนินงานขอให้ประเมินวัตถุประสงค์ของแผนด้วย โดยดูจากแต่ละ
ยุทธศาสตร์ว่ามีเป้าหมายอย่างไรก็ให้ประเมินตามนั้น

**ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบการจัดบริการและการหา
รายได้ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการระเบียบการจัดบริการและการหารายได้ของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 1. ระเบียบนี้ต้องบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน 2. ต้องเป็นไป
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

/ระเบียบวาระที่ 5.6...

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 1. ให้ลดจำนวนคณะกรรมการเหลือ จำนวน 17 คน 2. ในจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดให้มีบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน เพื่อเชื่อมโยงระหว่างบุคคลภายนอกกับมหาวิทยาลัย และให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server (VDO on Demand)

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server (VDO on Demand) โดยขอให้วางแผนกิจกรรมที่จะดำเนินงาน เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงไป และให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

25/ธันวาคม/2558



(นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา)

รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ

25/ธันวาคม/2558